



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักงานศาลปกครองได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <https://admincourt.thaijobjob.com> นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยมีข้อความครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อื่นๆ สำหรับการจัดส่งเอกสารหลักฐานตามประกาศรับสมัครฯ ในเบื้องต้นขอให้ดำเนินการจัดส่งเมื่อเป็นผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนตามวัน เวลาที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ โปรดนำหลักฐาน ซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๑๖ (ในกรณีที่ยื่นเอกสารหลักฐานทางโทรสารให้ผู้สมัครโทรศัพท์ยืนยันที่หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๒๕๕๑) ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ <https://admincourt.thaijobjob.com> หรือ <http://www.admincourt.go.th> ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครข้างต้น สำนักงานศาลปกครองได้ประกาศตามข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ สิริศรียาพร)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ

(นายบรรยาย นาคยศ)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ  
การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป  
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จำนวน ๙ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๒๐๐๑	นายกฤตชฎากร	หวังกุล
๒	๒๐๐๒	นายสุภัทศติศ	สามัคคี
๓	๒๐๐๓	นายวุฒิชัย	ยอดนครจง
๔	๒๐๐๔	นายปิยชาติ	ปิยาภิชาติ
๕	๒๐๐๕	นายวีรชาติ	สาขายัง
๖	๒๐๐๖	สิบเอก พลิชรุ้	สุจริตวิทยากุล
๗	๒๐๐๗	นายพิสุทธิ์	หยุ่นเฮง
๘	๒๐๐๘	นายณัฐพล	สว่างอรุณ
๙	๒๐๐๙	นายอภิจิตร	ยอดมาลี

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ

เลขประจำตัวสอบ	จำนวน (ราย)	วัน เวลาสอบ	สถานที่สอบ
๒๐๐๑ - ๒๐๐๙	๙	วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ สำนักงานศาลปกครอง

๓. เนื้อหาวิชาที่สอบ


สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการทดสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้ การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน (Office Program) ให้สามารถใช้งานได้ การติดตั้งโปรแกรมรรถประโยชน์ภายนอกและการใช้งาน (External Utility Program) ให้สามารถใช้งานได้ และการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น เป็นต้น

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๔.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน และกระโปรงแบบสุภาพเรียบร้อย (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายัด) สวมรองเท้าหุ้มส้น สำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายัด) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น

๔.๒ นำบัตรประจำตัวประชาชน มาในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 /๔.๓ นำปากกา...

๔.๓ นำปากกาหมึกสีน้ำเงินมาในวันสอบ

๔.๔ ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น

๔.๕ ต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ

๔.๖ ห้ามเปิดเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดระหว่างดำเนินการสอบ

๔.๗ นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตาราง ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๔.๘ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทำการทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการสอบครั้งนั้นได้



---